

ngành sản xuất hoa nói riêng đồng thời làm mất thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam vì nhiều quốc gia cũng cấm các sinh vật gây hại này. Tuy nhiên, đối với các loại vật liệu làm giống khác nhau như: cành (hom), chồi (ngọn), cây, củ, cây cấy mô... thì nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật và sinh vật gây hại lạ là khác nhau. Đối với các loại giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy mô do được nuôi cấy trong môi trường sạch nên đã loại bỏ hầu hết nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật và sinh vật gây hại lạ khi nhập khẩu. Vì vậy, để khuyến khích nhập khẩu giống tốt, sạch sâu bệnh nên các loại cây hoa giống dạng nuôi cấy mô không phải thực hiện PRA trước khi nhập khẩu. Vì vậy, cây giống, hoa giống nuôi cấy mô không phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Quy định chặt chẽ yêu cầu kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào Việt Nam cần thiết và bắt buộc thực hiện đối với các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Việc thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (Pest Risk Analysis-PRA) và cấp Giấy phép Kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên cơ sở kết quả PRA được quy định tại Điều 27, 28 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế; hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều áp dụng nhằm ngăn chặn đối tượng kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại lạ xâm nhập để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, trên cơ sở kết quả kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ các quốc gia cho thấy hàng hoá từ các quốc gia phát triển, có nền nông nghiệp tiên tiến như Mỹ, Pháp, Canada... đều đã nhiều lần phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia này. Do vậy, đề nghị của cử tri về việc áp dụng PRA theo hướng linh hoạt, miễn PRA đối với các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến là không phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế về kiểm dịch thực vật, đồng thời vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

2. Nội dung kiến nghị (Câu số 67)

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Điều 28 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu bắt buộc phải có hợp đồng thương mại. Quy định này không có tính khả thi, bởi lẽ hợp đồng thương mại liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp không thể cung cấp cho bên thứ 3, hơn nữa nếu hợp đồng đã ký kết nhưng qua kiểm dịch không cấp giấy phép thì sẽ thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Điều 28 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực năm 2013 vật quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải có Hợp đồng thương mại nhằm mục đích cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về loại vật thể (tên, khối lượng/số lượng, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nước xuất

khẩu...) mà tổ chức, cá nhân dự định nhập khẩu để có cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật cần thiết đối với lô vật thể tại nước xuất khẩu trong quá trình vận chuyển và khi nhập khẩu vào Việt Nam nhằm ngăn chặn triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật đi theo lô vật thể nhập khẩu. Thông tin về các loại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được phép nhập khẩu vào Việt Nam được công bố và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ thực vật: <http://www.ppd.gov.vn/index.php?language=vj&nv=news&op=quy-dinh-kdvtv-cua-Viet-Nam/Danh-muc-vat-the-thuoc-dien-kiem-dich-nhap-khau-va-Viet-Nam-1011>. Như vậy, các tổ chức cá nhân để đăng tham khảo trước khi dự định ký hợp đồng nhập khẩu các lô vật thể, bộ phận cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu có trách nhiệm bảo mật các thông tin của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá trên cơ sở tổng kết các kết quả, nội dung đã thực hiện đồng thời tìm hiểu thêm kinh nghiệm của các nước về vấn đề này trước khi việc xem xét đề nghị sửa đổi Điều 28, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3. Nội dung kiến nghị (Câu số 103)

Đề nghị có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái, kém chất lượng hiện vẫn đang “hoành hành” trên thị trường hiện nay, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, phát hiện, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh trái phép vật tư nông nghiệp trên các địa bàn trọng điểm; góp phần kiểm chế, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi cả nước.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục lấy năm 2018 là năm cao điểm về an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp với mục tiêu siết chặt công tác quản lý vật tư nông nghiệp nói chung, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nói riêng. Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017), phân công và giao nhiệm vụ cụ thể đến các bộ, ngành, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức 02 hội thảo với chủ đề “*Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật - thực*

trạng và giải pháp". Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh, thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ; kinh nghiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ... đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ... bảo vệ thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp chân chính và quyền lợi của người nông dân.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ quan công an, quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cơ quan chức năng các tỉnh đã và đang phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, quản lý việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, BVTV. (1cb)



Nguyễn Xuân Cường